

# Những Lời Chúc Phước

TÀI LIỆU KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Phần Tham Khảo	Thuộc Tính
<b>Ma Thi Ơ 5:3; 3 Nê Phi 12:3</b>	<b>Có lòng khó khăn.</b> Là khiêm nhường, hoặc “nhận ra với lòng biết ơn sự lệ thuộc của chúng ta vào Chúa—để hiểu rằng chúng ta luôn luôn cần đến sự hỗ trợ của Ngài. Sự khiêm nhường là việc thừa nhận rằng tài năng và khả năng của chúng ta là những ân tứ từ Thượng Đế” (Gospel Topics, “Humility,” topics.ChurchofJesusChrist.org).
<b>Ma Thi Ơ 5:4</b>	<b>Than khóc.</b> Là cảm nhận và bày tỏ nỗi buồn rầu về điều gì đó. Một người có thể khóc than vì những thử thách của cuộc sống trần thế mà họ và những người khác trải qua. Một người cũng có thể khóc than vì sầu khổ do tội lỗi.
<b>Ma Thi Ơ 5:5</b>	<b>Nhu mì.</b> Là “kính sợ Thượng Đế, ngay chính, khiêm nhường, dễ dạy và kiên nhẫn trong lúc thống khổ” [Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, ‘Nhu Mì’, scriptures.ChurchofJesusChrist.org]. Những người có được thuộc tính này đều sẵn lòng đi theo Chúa Giê Su Ky Tô, họ có tính tình điềm tĩnh, ngoan ngoãn, khoan dung, và biết phục tùng” (Ulisses Soares, “Nhu Mì và Khiêm Tốn trong Lòng,” <i>Liahona</i> , tháng Mười Một năm 2013, trang 9).
<b>Ma Thi Ơ 5:6; 3 Nê Phi 12:6</b>	<b>Đói khát sự công bình.</b> Là có một mong muốn lớn lao để biết và làm theo ý muốn của Thượng Đế.
<b>Ma Thi Ơ 5:7</b>	<b>Thương xót.</b> Là trở nên “trắc ẩn, tôn trọng, tha thứ, dịu dàng và kiên nhẫn, ngay cả khi chúng ta biết được những thiếu sót của người khác” (Gospel Topics, “Mercy,” topics.ChurchofJesusChrist.org).
<b>Ma Thi Ơ 5:8</b>	<b>Có lòng trong sạch.</b> Là được kể đến trong số những người “yêu thương Chúa, những người tìm cách noi theo Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, những người đang cố gắng sống cuộc sống đức hạnh và trung tín kiên trì đến cùng. Những người có lòng trong sạch là những người kiểm soát được suy nghĩ của mình để giữ cho bản thân không bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng và hành vi trái đạo đức” (Sheldon F. Child, “Words of Jesus: Chastity”, <i>Ensign</i> , tháng Một năm 2003, trang 44).
<b>Ma Thi Ơ 5:9</b>	<b>Làm cho người hòa thuận.</b> “Để giúp cho người ta thấy được điểm chung khi họ có quan điểm khác nhau” (Henry B. Eyring, “Học Hỏi trong Chúc Tư Tế”, <i>Liahona</i> , tháng Năm năm 2011, trang 63).
<b>Ma Thi Ơ 5:10-12</b>	<b>Chịu bắt bớ vì sự công bình.</b> Là sẵn sàng vâng theo và bênh vực Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài, ngay cả khi chúng ta có thể bị nhạo báng hoặc ngược đãi vì làm như vậy.